

Số: *81* /BC-UBND

Thắng Lợi, ngày 05 tháng 9 năm 2019

BÁO CÁO

Công tác kiểm soát TTHC 9 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019

Thực hiện Công văn số 406/UBND-TH ngày 07/3/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku về việc cung cấp danh sách cán bộ và thực hiện chế độ báo cáo thực hiện công tác kiểm soát TTHC. UBND phường Thắng Lợi báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính 9 tháng đầu năm 2019 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT TTHC

1. Về công tác triển khai, chỉ đạo điều hành

Thực hiện chủ trương tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính UBND phường đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, đặc biệt là bộ phận “ Tiếp nhận và trả kết quả” tăng cường các hoạt động kiểm soát TTHC. Kiểm soát quá trình giải quyết TTHC gắn với tăng cường minh bạch và trách nhiệm giải trình của các bộ phận giải quyết TTHC; kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức tại Bộ phận “ Tiếp nhận và trả kết quả” và việc áp dụng quy trình ISO trong giải quyết TTHC.

2. Về công bố, công khai TTHC

UBND phường đã chỉ đạo bộ phận Văn phòng Thông kê thường xuyên tổ chức cập nhật kịp thời các TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố mới hoặc công bố sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, phường, thị trấn. Từ đầu năm đến nay UBND phường đã niêm yết 24 Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố TTHC mới và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và cấp xã, trong đó cấp huyện 17 Quyết định, cấp xã 07 Quyết định.

Công tác công khai TTHC được triển khai nghiêm túc, đúng quy định. Hình thức niêm yết: trên bảng niêm yết đặt tại bộ phận “ Tiếp nhận và trả kết quả”, đóng thành bộ TTHC theo từng lĩnh vực, có đánh số trang và in một mặt đặt tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ nhằm phục vụ nhu cầu tra cứu của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn. Cập nhật đầy đủ TTHC, biểu mẫu lên trang thông tin điện tử thành phần của phường.

3. Về rà soát, đơn giản hóa TTHC

UBND phường đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tăng cường thực hiện các giải pháp, sáng kiến nhằm đẩy mạnh cải cách quá trình giải quyết TTHC, rút ngắn quy trình xử lý, đơn giản hóa nội dung hồ sơ, cắt giảm thời gian và chi phí

